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Ágúst Beinteinn Árnason, fulltrúi í Ungmennaráði Vesturbæjar 
 
Tillaga 

Ungmennaráð Vesturbæjar leggur til að Reykjavíkurborg haldi regluleg málþing ungmenna 

um málefni sem snerta þau, þar sem fyrsta málþing verði haldið ekki síðar en að vori árið 

2017.  

 

Greinargerð 

Vorið 2016 ætlar ungmennaráð Vesturbæjar að halda málþing fyrir ungmenni um upplifun 

kvenna af mismunandi starfssviðum. Ungmennaráðið leggur til að þetta málþing gæti orðið 

einskonar fyrirmynd að framtíðar málþingum borgarinnar. Við í ungmennaráðinu teljum það 

mjög mikilvægt að unglingar á okkar aldri fái tækifæri til að ræða málefni sem þau snerta á 

opinberum og vel skipulögðum vettvangi.  
 


